



## รฟม. - สทร. ลงนาม MOU การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสร้างอุตสาหกรรมระดับประเทศ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ ดร.กานต์วี ทอพงูล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสร้างอุตสาหกรรมระดับประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.



## รฟม. จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อัลสตอม (ประเทศไทย) ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง คุณโยฮัน เลวาสเซอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด และคุณฉวีพร สีลาวรรณี กรรมการบริษัท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (TRIPARTITE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.





## รฟม. ต้อนรับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สมาคมสมาชิกคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทาง ด้วยระบบรถไฟฟ้ามหานคร ของกลุ่มผู้พิการทางสายตา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้แทนบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้ให้การต้อนรับ นายสุรินทร์ แกะขุนทด ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด และนายอดิเรก ชิงชัย ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สมาคมสมาชิกคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของผู้พิการทางสายตาที่มีต่อประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ซึ่งทางมูลนิธิ มีความเห็นว่า ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตอบโจทย์วิถีชีวิตของกลุ่มผู้พิการทางสายตาที่ต้องเดินทางไปทำงานเป็นประจำได้เป็นอย่างดี สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า จะไปถึงปลายทางเวลาใด และรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟฟ้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้วยความใส่ใจเสมอมา โดยในโอกาสนี้ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สมาคมสมาชิกคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมอาชีพยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ รฟม. เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้พิการในการโดยสารรถไฟฟ้าอีกด้วย



## รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายถนอม รัตนเศรษฐี ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๘ กาญจนาภิเษก มาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานใน รฟม.



## สพม. รับโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิ่งการกุศล The Bridge Family Run & Mini Marathon

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิ่งการกุศล The Bridge Family Run & Mini Marathon เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ และโครงการบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ โดยมี นายวิชัย ชิวกันิชย์ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ชมรมวิ่ง รฟม. ได้เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ชาย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร รุ่นอายุ 30 - 39 ปี หญิง

## สพม. มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นสำหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐาน การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัฐ นาครดณินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย สำหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ที่ผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วน สม่าเสมอ และดีเด่น ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ผ่านการตรวจสอบและมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดีจนได้รับสัญลักษณ์ ใบไม้สะสม จำนวน 24 ใบจะได้รับรางวัลดีเด่น มีดังนี้



1. กิจกรรมร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล สัญญาที่ 2 จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ ทางวิ่งระหว่างสถานีหอสมุดแห่งชาติถึงสถานีผ่านฟ้า
2. กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี - เอ็นดับเบิลยูอาร์ เอ็มอาร์ที สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ สถานีสามยอด
3. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 5 จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ สถานีบางปะแก้ว และสถานีพระประแดง สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งมีสัญลักษณ์ใบไม้สะสม จำนวน 23 ใบ ได้แก่

1. กิจกรรมร่วมค้า ซีเคเอสที - พีแอล สัญญาที่ 2 จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ สถานีผ่านฟ้า
2. กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี - เอ็นดับเบิลยูอาร์ เอ็มอาร์ที สัญญาที่ 3 จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ ทางวิ่งระหว่างจุดเชื่อมต่อสัญญา 2 ถึงสถานีสะพานพุทธ
3. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สัญญาที่ 5 จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ สถานีราษฎร์บูรณะ และสถานีศรีนครินทร์

ทั้งนี้ รฟม. ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. มาโดยตลอด ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นการช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนเป็นการดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงคมนาคมที่ได้ให้หน่วยงานในสังกัดมีนโยบายเชิงรุกในการป้องกันและลดมลพิษจากฝุ่น PM2.5 ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม



## สพม. จัดกิจกรรมปวงธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ร่วมกิจกรรมปวงธรรม โดย พระราชวิสุทธิ ประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ดิกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท และเชิญชวนให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. บริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย



## สพม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันจัดตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 13 ปี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.อ.ศิริวัชร แก้วดุสิต ผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกัญภัย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครบรอบ 13 ปี ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิ โดยมี นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้รับมอบ



**สพม. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจสมาชิกเครือข่าย State Enterprise Networking ในโอกาสที่ สพม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม State Enterprise Networking ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567**

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจสมาชิกเครือข่าย State Enterprise Networking ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, องค์การคลังสินค้า, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในโอกาสที่ รฟม. ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม State Enterprise Networking ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยได้หารือรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี 2567 ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจสมาชิกเครือข่าย State Enterprise Networking ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของ รฟม. ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้า ของประเทศด้วย



**Green Office สพม. คว้าใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1,543.48 กิโลกรัม คิดเป็น 1.591 ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า**

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันคัดแยกขยะประเภทขวดน้ำพลาสติกภายในอาคารสำนักงานได้ จำนวน 1,543.48 กิโลกรัม คิดเป็น 1.591 ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ รฟม. ได้รับประกาศเกียรติคุณดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรของ รฟม. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดใช้พลังงาน ลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน





## รฟม. ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม “MRTA Challenge เฝ้าหาครีเอเตอร์ หน้าใหม่” ส่งเสริมทักษะการผลิตสื่อให้กลุ่มวัย Gen Z

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แคมเปญ “MRTA Challenge เฝ้าหาครีเอเตอร์ หน้าใหม่” เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีที่มีที่ตั้งใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง (MRT สายสีม่วง) ร่วมประกวดคลิปวิดีโอภายใต้โจทย์ “รถไฟฟ้าสายสีม่วง ถูกใจวัย Gen Z” พร้อมทั้งจัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น Storytelling สร้างเรื่องให้เป็นเรื่อง การถ่ายวิดีโออย่างไรให้เป็นมืออาชีพ และตัดต่อแบบโปร กราฟฟิกขั้นเทพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ วัย Gen Z ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พร้อมก้าวไปสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มคนวัยดังกล่าวให้ความสนใจ รวมถึงเพื่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการของ รฟม. ไปยังกลุ่มคนวัย Gen Z ตลอดจนสนับสนุนการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ในกลุ่มคนวัย Gen Z



## รฟม. จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” สร้างการตระหนักรู้ ลดความเสี่ยง ป้องกันอันตรายให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม

วันที่ 21 มีนาคม 2567 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ให้แก่พนักงาน รฟม. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับงานก่อสร้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทาน โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรรับเชิญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และบริษัท ทีทีเอสเทรนนิงแอนด์เซอร์วิส จำกัด ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะการทำงานบนที่สูงและความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้บุคลากรของ รฟม. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการกำกับดูแลผู้รับจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการทำงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างระหว่าง รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ รฟม. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. *len*



## MRTA Quiz

ประจำเดือนเมษายน 2567

ขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

**“กระบอกน้ำสุด COOL” จำนวน 5 รางวัล**

คำถาม

รฟม. สามารถร่วมลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่วันที่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 ผ่านการดำเนินงานรูปแบบใด และคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า



ลุ้นรับของรางวัล



ส่งคำตอบ พร้อมชื่อ - ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อผ่านทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ - 25 เมษายน 2567

รฟม. จะใช้วิธีสุ่มจับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดในฉบับถัดไป

\*คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

\*\*พนักงาน รฟม. ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

## ประกาศรายชื่อผู้โชคดี MRTA QUIZ

นิตยสาร Life & Metro ฉบับมีนาคม 2567

คำถาม MRTA Learning Center จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร

เฉลยคำตอบ

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดง เฝ้ายาแอร์ และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศให้แก่ผู้สนใจต่อไป

## ยืนยันกับผู้ที่ได้รับรางวัล

“รับสุดเก๋จาก MRTA” จำนวน 5 รางวัล

1. คุณพจน์ ไทรทอง
2. คุณวรินทร์ ไพ ทับคง
3. คุณवलลวี แซ่เพ็ง
4. คุณสุชภาดา คำรามพา
5. คุณกัญญาณี พิมพ์คต



ผู้ที่ได้รับรางวัล